

TOUR NHÀ THỜ CHA DIỆP – MẸ NAM HẢI – CHÙA ĐẤT SÉT

(Thời gian 01 ngày 01 đêm, đi về bằng xe)

Bạc Liêu là vùng đất nổi tiếng trù phú và giàu có bậc nhất trong các tỉnh miền tây nam bộ, sông nước quanh năm chở nặng phù sa bồi đắp cho những cánh đồng lúa bạt ngàn, những vườn trái cây sum xuê quả chín. Đến đây du khách sẽ được ngắm cảnh sắc hữu tình, được nghe những câu chuyện ly kì từ thời khai sơn mở cõi, giai thoại về “*Công Tử Bạc Liêu đốt tiền nấu trứng*” vang dội cả mảnh đất kinh kì... Ngoài ra Bạc Liêu còn là vùng đất tâm linh màu nhiệm, nơi có nhà thờ Cha Diệp, là những công trình văn hóa tâm linh nổi bật của tỉnh, hàng năm thu hút hàng nghìn du khách thập phương về đây cầu mong cho quốc thái dân an... *Công ty Du Lịch Nam Thiên* rất hân hạnh được mang đến cho quý khách chương trình du lịch đặc biệt Hành Hương Về với vùng đất linh thiêng hứa hẹn sẽ là một sự trải nghiệm tuyệt vời!

BUỔI TỐI:

20h00: Xe và *HDV Cty Du Lịch Nam Thiên* đón đoàn tại điểm hẹn, khởi hành đi *Bạc Liêu*. Quý khách nghỉ đêm trên xe với hệ thống xe đời mới máy lạnh, đảm bảo quý khách sẽ có một giấc ngủ ngon!

NGÀY 01: VIẾNG NHÀ THỜ CHA DIỆP – MẸ NAM HẢI – CHÙA ĐẤT SÉT

(Ăn Sáng - Trưa)

Buổi sáng:

04h30: Đoàn đến *nhà thờ Cha Diệp*, hay còn gọi là *nhà thờ Tắc Sậy*- nơi gắn liền với một nhân vật nổi tiếng – cha Phanxico Xaviê Trương Bửu Diệp, vị linh mục được xem như một vị thánh vì sự linh thiêng, cho những ai tin tưởng nguyện cầu. Nơi đây không chỉ là điểm hành hương của người miền Tây mà còn của những người Kitô giáo ở nhiều vùng miền khác. Nhà thờ hiện còn là Trung tâm Truyền giáo Phanxicô của Giáo phận. Quý khách tham quan, viếng mộ Cha Phaxico Xaviê Trương Bửu Diệp, tham gia thánh lễ lúc 5h sáng, cầu nguyện, xin ơn,... cảm nhận được không khí trang nghiêm và thiêng liêng của nơi này. Sau đó đoàn dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng.

08h00: Đoàn dùng bữa sáng tại nhà hàng Công Tử Bạc Liêu. Sau đó tiếp tục khởi hành tham quan Chùa Phật Bà Nam Hải, còn được gọi là Mẹ Nam Hải hoặc Quan Âm Phật Đài, tọa lạc trên diện tích khoảng 6ha, ở cửa biển Nhà Mát. Đây là công trình kiến trúc – văn hóa – tâm linh nổi bật của Bạc Liêu, hàng năm thu hút hàng ngàn lượt khách đến hành hương, tham quan, du lịch...

10h30: Đoàn tham quan **Chùa Đất Sét**, hay còn gọi là Bửu Sơn Tự nổi tiếng ở miền Tây không chỉ có hơn 1.000 tượng Phật với các linh vật được làm bằng đất sét, mà còn có những chiếc nền khổng lồ cháy được 100 năm.

11h30: Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng *Ngọc Swong- Sóc Trăng* tiêu chuẩn 3 sao, nghỉ ngơi và thư giãn trong khuôn viên nhà hàng với hồ cá tra nặng hơn 10kg mỗi con.

13h00: Đoàn khởi hành về *TP. HCM*, trên đường đoàn ghé tham quan và mua sắm đặc sản bánh pía Tân Huê Viên- Sóc Trăng, sau đó tiếp tục lộ trình về với *TP. HCM*

19h30: Đoàn về đến điểm trả khách ban đầu, kết thúc chương trình tham quan, chia tay và hẹn gặp lại!